

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

Số: **629**/UBND-TĐKT
V/v rà soát khen thưởng thành
tích trong các cuộc kháng chiến.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Công văn số 917/SNV-TĐKT ngày 25/07/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc rà soát khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến. Để kịp thời thẩm định hồ sơ và có cơ sở tham mưu đề xuất các cấp khen thưởng chính xác, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định và đảm bảo tiến độ việc khen thưởng thành tích quá trình cống hiến, khèn thưởng kháng chiến và khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” còn tồn đọng tại các địa phương chưa được xem xét giải quyết. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện khẩn trương một số nội dung sau:

- Về khen thưởng quá trình cống hiến: Chú ý rà soát các đối tượng là người tham gia hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ từ 1964 đến 1975, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy viên hoặc chức vụ tương đương trước ngày 30/04/1975 và cán bộ có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ở địa phương thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30/04/1975 đến nay) theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, lập hồ sơ trình đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định; thời gian tiếp nhận hồ sơ và để xem xét dứt điểm các trường hợp nêu trên đề nghị các địa phương gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) **chậm nhất đến hết ngày 30/9/2014**, sau thời gian trên UBND huyện không tiếp nhận.

- Về khen thưởng kháng chiến: Các địa phương triển khai kiểm tra các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến và giúp đỡ cách mạng còn tồn đọng tại địa phương lập thủ tục theo quy định tại Công văn số 115/CV-CQĐDPN ngày 06/05/2008 của Cơ quan Đại diện phía Nam Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; thời gian gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) **chậm nhất đến hết ngày 30/9/2014**, sau thời gian trên UBND huyện không tiếp nhận; chỉ giải quyết những trường hợp đúng đủ thành tích, thủ tục theo quy định và chưa được khen thưởng. Trường hợp địa phương trình trùng hồ sơ cá nhân đã được khen, qua kiểm tra thẩm định, phát hiện có trường hợp trên sẽ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết về mặt pháp luật, UBND huyện không chịu trách nhiệm.

- Về khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” các địa phương rà soát hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình sớm trong thời gian đến, ưu tiên những trường hợp hồ sơ các mẹ còn sống, hồ sơ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện quy định theo Công văn số 163a/UBND-NV ngày 13/03/2014 của UBND huyện về việc xác lập hồ sơ xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) **chậm nhất đến hết ngày 30/9/2014**, sau thời gian trên UBND huyện không tiếp nhận.

Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.



Phạm Tích Hiếu